



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวเนล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายไวเนล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. ป้ายผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น (อย่างไม่เป็นทางการ) ขนาด ๒.๔๐ x ๓.๖๐ เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิสัยพร การพิมพ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๖.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. ป้ายผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น (อย่างไม่เป็นทางการ) ขนาด ๒.๔๐ x ๗.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิสัยพร การพิมพ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๙๒.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. ป้ายที่เลือกตั้งสำหรับหน่วยเลือกตั้งสมาชิก อบต.หนองช้างแล่น และนายก อบต.หนองช้างแล่น ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑๒ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิสัยพร การพิมพ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. ป้ายไวเนล รมรงค์การเลือกตั้ง ขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิสัยพร การพิมพ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. ป้ายไวเนล นับถอยหลังเลือกตั้ง ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิสัยพร การพิมพ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๖. ป้ายไวเนล รมรงค์การเลือกตั้ง ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๒๔ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิสัยพร การพิมพ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวเพียงเพ็ญ ยอสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น